

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU (SJF)
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HOSE)**

Kính gửi: Quý cổ đông

1. Thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (SJF) xin thông báo đến Quý cổ đông về việc cổ phiếu SJF của Công ty sẽ bị hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) kể từ ngày 01/11/2024.

Việc hủy niêm yết này là do Công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định của HOSE, cụ thể là do công ty vi phạm nghiêm trọng trong nghĩa vụ công bố thông tin.

2. Kế hoạch niêm yết trở lại

Ban lãnh đạo Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng của việc niêm yết trên HOSE đối với sự phát triển bền vững của Công ty và quyền lợi của cổ đông. Do đó, Công ty đã và đang triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm khắc phục những tồn tại, củng cố hoạt động kinh doanh và sớm đưa cổ phiếu SJF niêm yết trở lại trên HOSE.

Cụ thể, kế hoạch hành động của Công ty trong thời gian tới bao gồm:

- Khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để cổ phiếu SJF sớm được giao dịch trên sàn UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), nhằm đảm bảo tính thanh khoản cho cổ phiếu của Quý cổ đông.
- Công ty cam kết sẽ tiếp tục công bố thông tin và báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật về công ty đại chúng.
- Tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai để có thể hoàn thiện được các tài sản dở dang, làm sạch báo cáo tài chính loại bỏ các điểm ngoại trừ của kiểm toán đồng thời sớm đưa các dự án vào hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty tiến tới đảm bảo đủ điều kiện để niêm yết trở lại sàn HOSE.

Ban lãnh đạo Công ty xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch này, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Quý cổ đông. Mọi thông tin cập nhật về tình hình hoạt



động của Công ty sẽ được công bố đầy đủ và minh bạch trên website của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc bị huỷ niêm yết trên sàn HOSE là điều HĐQT và BLĐ Công ty không mong muốn, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hết mình để khắc phục, tuy nhiên do điều kiện khách quan mà chủ yếu là sự kiện Covid-19 đã làm cho các dự án của Công ty bị chậm lại hơn 2 năm dẫn đến Công ty chưa có đủ thời gian để hoàn thiện. Ban lãnh đạo Công ty xin gửi lời xin lỗi tới Quý cổ đông và mong Quý cổ đông hiểu, thông cảm và tiếp tục đồng hành với Công ty vượt qua khó khăn giai đoạn này để cùng hướng đến xây dựng Công ty phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành và tin tưởng của Quý cổ đông!



CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trí Thiện